



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน

กรมการปกครอง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ปค. ๑ ชั้น ๒

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๑. ข้อสั่งการ อปค. (นายธนาคม จงจิริระ)</p> <p>๑.๑ การปฏิบัติภารกิจสมาชิก อส. จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>๑. ขอให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอและผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทุกนาย ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ ทั้งการเผาระวังป้องกันในฐานปฏิบัติการและการออกปฏิบัติการนอกที่ตั้ง</p> <p>๒. ขอให้นายอำเภอในฐานะ ผอ.ศปก.อำเภอ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งตรวจตราวัสดุอุปกรณ์ป้องกันฐานให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หอตรวจการณ์สูง ตาข่ายสูง ป้องกันระเบิดชนิดขว้าง ตาข่ายพราง อาวุธยุทโธปกรณ์และยานพาหนะทุกชนิด ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามแผนเผชิญเหตุได้ทันที</p> <p>๓. ขอให้นายอำเภอ ปลัดอำเภอหัวหน้า เขต. บูรณาการด้านการข่าวกับทุกหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถนำมาคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งนำมาวิเคราะห์และวางแผนยุทธการ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ขอให้ร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชูรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) พิทักษ์รักษาพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุ และดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนให้มีความปลอดภัย โดยยึดหลักงานสำเร็จ กำลังพลทุกคนต้องปลอดภัย</p> <p>๔. ขอให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ เร่งรัดการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการถ่ายโอน ภารกิจเชิงรับในพื้นที่ จากฝ่ายทหารในระยะต่อไป</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอใน พื้นที่ จชต.</p> <p>นายอำเภอ</p> <p>นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอ หัวหน้า เขต.</p> <p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
<p>๑.๒ การแก้ไขปัญหาเสพติด</p>	<p>๑. การประชุมการแก้ไขปัญหาเสพติดของ คอ.ปส.จ. ต้องมีการเน้นย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหาเสพติดและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม</p>	<p>คอ.ปส.จ.</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๒. การประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.อ. ต้องบันทึกไว้ในวาระและรายงานการประชุม ต้องมีการเน้นย้ำไปยังฝ่ายปกครองในพื้นที่ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือมีการคัดโทษอย่าให้เกิดเรื่องยาเสพติดในพื้นที่ และอย่าให้คนหรือญาติของฝ่ายปกครองเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมทั้งต้องมีการประเมินการทำงานเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครองในพื้นที่</p>	<p>ศอ.ปส.อ.</p>
<p>๑.๓ การปฏิบัติหน้าที่ของ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน</p>	<p>- ขอให้นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เอาใจใส่ ข้อมูลการข่าวในพื้นที่อย่าให้เกิดกรณี “พระบิดา” ขึ้นในพื้นที่ โดยที่นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไม่ทราบเรื่อง แต่สื่อมวลชนทราบเรื่องก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านมีการเข้าไปประชุมถึงหมู่บ้านเพื่อจะได้ทราบข่าวก่อน</p>	<p>นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอ/ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน</p>
<p>๑.๔ ชูรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน</p>	<p>- การคัดเลือกราษฎรเพื่อจัดตั้งเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ขอให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ช่วยดูแลคัดเลือกราษฎรที่มีจิตอาสาจริง ๆ ที่สมัครใจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ไม่ใช่เข้ามาเพราะอยากแต่งเครื่องแบบ เนื่องจาก ชรบ. ไม่มีค่าตอบแทนการทำงาน การใช้งาน ชรบ. ต้องทำให้ถูกระเบียบโดยเฉพาะ การใช้อาวุธปืน การออกตรวจต้องมีคำสั่งที่ถูกต้อง</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
<p>๑.๕ : โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความดี ร่วมฉลอง ๑๓๐ ปี แห่งการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- ขอให้นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล ได้รวบรวมกิจกรรมของคณะกรรมการหมู่บ้าน กิจกรรมของหมู่บ้าน ทำเป็นผลงานและรายงานให้กรมการปกครองทราบ</p>	<p>นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบ ประจำตำบล</p>
<p>๑.๖ โครงการ ITAและโครงการอำเภอ คุณธรรม “ต้นแบบ”</p>	<p>๑. ขอให้ปลัดจังหวัดเน้นย้ำการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพราะเป็นตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของปลัดจังหวัดและนายอำเภอในการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วย</p> <p>๒. ขอให้อำเภอดำเนินการทั้ง ๒ โครงการอย่างต่อเนื่อง คือเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเรื่องการขับเคลื่อนอำเภอ คุณธรรม “ต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๓. ขอให้อำเภอตรวจสอบการลงข้อมูลสาธารณะบน เว็บไซต์ amphoe.com ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางการกรมการปกครองและสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด</p> <p>๔. ขอให้อำเภอถอดนมิติข้อมูลในระบบ AMPHOEITA เพื่อส่งข้อมูลไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕</p>	<p>ปลัดจังหวัด</p> <p>อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑.๗ การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๓ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมการปกครองต่อสำนักงาน ก.พ.ร.	- ขอให้สำนัก/กอง เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ	สำนัก/กอง
๑.๘ การเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	- ขอให้สำนัก/กอง/อำเภอ เตรียมความพร้อมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง/ อำเภอ
๑.๙ การพิจารณาออกใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืน ในอำนาจของนายอำเภอ	- ขอให้นายอำเภอดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายในการพิจารณาออกใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืน	นายอำเภอ
๑.๑๐ การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- ขอให้สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ เร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย	สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ
๑.๑๑ การชี้แจงงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยขึ้นกรมการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. ขอให้ ร.อปค. ตามสายงานที่รับผิดชอบเตรียมข้อมูลการชี้แจงงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยขึ้นกรมการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ๒. ขอให้สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ ติดตามการประชุมฯ และเตรียมพร้อมข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกรายการ รวมถึงประเด็นที่คาดว่าจะถูกตั้งข้อสังเกตทุกประเด็น โดยแสดงถึงความจำเป็นในการขอรับงบประมาณ เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในระดับพื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน	ร.อปค. สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ
๑.๑๒ มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19	- ขอให้นายอำเภอปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.ปค. ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และขอให้ดูแลตนเองและทีมงานเวลาเข้าไปตรวจในสถานบริการหรือร้านอาหาร ควรสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาที่เข้าไปตรวจ เนื่องจากปัจจุบันมีการติดเชื้อจากสถานที่ดังกล่าวจำนวนมาก	นายอำเภอ
๑.๑๓ การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในพื้นที่	๑. ขอให้นายอำเภอดำเนินการสำรวจข้อมูล TPMAP และให้ความช่วยเหลือประชาชน จากนั้นบันทึกข้อมูล TPMAP ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๒. ขอให้นายอำเภอบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนใช้ข้อมูลจาก TPMAP และข้อมูลที่ได้เก็บเพิ่มเติมจากระบบ ThaiQM มาเป็นฐานในการเลือก “เมนูแก้จน” ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ กำชับทีมพี่เลี้ยงให้ติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำ และเป็นพี่ปรึกษาให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายอย่างใกล้ชิด (Intensive Care)	นายอำเภอ นายอำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๓. ขอให้นายอำเภอ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารสังคม ทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ กลไก ศจพ. ทุกระดับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่และ ประชาชนทั่วไปเข้าใจโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างถูกต้อง</p>	<p>นายอำเภอ</p>
<p>๑.๑๔ แนวทางปฏิบัติในการควบคุม ตรวจสอบอาวุธปืนที่ได้ออกใบอนุญาต ไปแล้ว</p>	<p>๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.๓) ดำเนินการสอบสวนคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตอย่างรัดกุม เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบสวน สภาพความเป็นอยู่หรือสิ่งแวดล้อม เหตุผลความจำเป็นในการมี อาวุธปืนฐานะ อาชีพ ทรัพย์สินส่วนตัว ตลอดจนจำนวนอาวุธปืน ในความครอบครองด้วย</p> <p>๒. หลังจากที่ยื่นขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.๓) ไปแล้วให้กำกับติดตามการนำอาวุธปืนมาขอออกใบอนุญาตให้มี และใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔) ภายในระยะเวลาที่กำหนดหากพ้น ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ป.๓ แล้ว ขอให้ นายทะเบียนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งไปยังผู้รับใบอนุญาตให้มาพบ และนำอาวุธปืนมาตรวจสอบเพื่อดำเนินการออกใบอนุญาต ป.๔ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>นายทะเบียน ท้องถิ่น</p> <p>นายทะเบียน ท้องถิ่น</p>
<p>๑.๑๕ การดูแลรักษาอาวุธยุทธภัณฑ์ ในการดูแลของฝ่ายปกครอง</p>	<p>- ขอให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ดูแลสถานที่ราชการ กองร้อยอาสารักษาดินแดน คลังเก็บอาวุธ เเวรยามรักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
<p>๑.๑๖ การกำกับและติดตามผลการ ปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>- การออกตรวจกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอให้เป็นไปตามระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ ปลัดจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ครอบคลุมในเรื่อง “งาน-งบ-ระบบ-คน” ดังนี้</p> <p>๑. การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (10 Flagships to DOPA All Smart 2022)</p> <p>๒. การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่</p> <p>๓. การดูแลสภาพการใช้งาน ความสะอาด ความเป็น ระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของสถานที่ราชการสำหรับ การให้บริการประชาชน</p> <p>๔. การดูแลขวัญกำลังใจของบุคลากรในภาพรวมและขอ กำชับการรายงานผลฯ ผ่านระบบการรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p>	<p>ปลัดจังหวัด</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>กระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศให้ขยายเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือ การขอเปลี่ยนบัตร ในทุกท้องที่จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติมจากภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ทั่วกัน (รายละเอียดตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๙.๒/๙๗๑๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)</p>	
<p>๓.๒ กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล</p>	<p>- ขอให้สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ เน้นย้ำให้ศึกษา รายละเอียด กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาทำความเข้าใจ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทุกราย มีหน้าที่ต้อง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด โดยเคร่งครัด เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนราษฎร และการใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน แบบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของกรมการปกครอง มีแนวทางปฏิบัติ ที่ถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมาย (รายละเอียด ตามหนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๙/ว ๑๔๕๐๐ ลง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)</p>	<p>สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๓.๓ การเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. ลำปาง เขต ๔</p>	<p>- การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่อาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง สำนัก ทะเบียนกลาง ได้แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง แผนการ ปฏิบัติงาน กำหนดระยะเวลาการทำงาน และคุณสมบัติของผู้มี สิทธิเลือกตั้งแล้ว ขอให้นายทะเบียนจังหวัดลำปาง แจ้งให้ นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป (รายละเอียดตามหนังสือ สำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/๑๒๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)</p>	<p>นายทะเบียน จังหวัดลำปาง</p>
<p>๔. ข้อสั่งการ ร.อปค.คม. (นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูริย์) - การปฏิบัติหน้าที่ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการรักษาความสงบเรียบร้อย</p>	<p>- ขอให้นายอำเภอเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการรักษาความสงบเรียบร้อย หากปล่อยปะ ละเลยจนเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยให้ถือว่าเป็น ความบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายอำเภอดำเนินการ ทางวินัยตามควรแก่กรณี และให้นำผลการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ต้องประเมินผลทุก ๔ ปี หากผลงานดีเด่นเป็นที่ ประจักษ์ให้นำผลงานมาประกอบการพิจารณากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมประจำปี ต่อไป</p>	<p>นายอำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๕. เรื่องที่สำนัก/กอง ขอความร่วมมือดำเนินการ</p> <p>๕.๑ สน.อส. : การฝึกอบรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>- ขอให้นายอำเภอและปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเข้ารับการฝึกอบรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยตนเอง ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะรายงานผลการฝึกอบรมให้กรมการปกครองทราบ</p>	<p>นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่าย ความมั่นคง</p>
<p>๕.๒ สน.อส. : การฝึกอบรมหลักสูตรอส. กู้ภัย</p>	<p>- ขอให้จังหวัด/อำเภอ ควบคุม กำกับ ดูแล นำสมาชิก อส. เข้ารับการฝึกอบรมตามรุ่นและจำนวนที่กำหนดให้เรียบร้อยแล้ว โดยให้ข้าราชการเป็นผู้ควบคุมการฝึกอบรม</p>	<p>จ.ชลบุรี/ จ.ชัยภูมิ/ จ.สุราษฎร์ธานี</p>
<p>๕.๓ สน.อส. : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดราชการระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กรกฎาคม วันที่ ๒๘-๓๑ กรกฎาคม และระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕</p>	<p>- ขอให้จังหวัดเน้นย้ำอำเภอให้ดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุดของกรมการปกครอง ตามที่กรมการปกครองได้เคยสั่งการและแจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว โดยให้นำแผนมาทบทวนและปฏิบัติ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ การเน้นย้ำให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกนิรภัย หรือการระวังป้องกันอัคคีภัย</p>	<p>จังหวัด</p>
<p>๕.๔ สน.อส. : แนวทางการสำรวจสภาพปัญหาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>๑. ขอให้ คอ.ปส.จ. และ คอ.ปส.อ. ตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ก่อนบันทึกผลการสำรวจในระบบสารสนเทศเสพติดจังหวัด (NISPA)</p> <p>๒. ขอให้ คอ.ปส.จ. พิจารณาตรวจสอบสภาพปัญหาเสพติดให้ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ภายหลังจากที่ คอ.ปส.อ. บันทึกผลการสำรวจลงในระบบฯ</p> <p>๓. การรายงานผลขอให้ คอ.ปส.จ. นำผลการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล เสนอในที่ประชุม เพื่อขอความเห็นชอบ และส่ง คอ.ปส.ปค. คอ.ปส.มท. และสำนักงาน ป.ป.ส. รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๑.๓/๑๕๒๘๗ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕</p>	<p>คอ.ปส.จ./ คอ.ปส.อ. คอ.ปส.จ. คอ.ปส.จ.</p>
<p>๕.๕ สน.อส. : การจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในไตรมาสที่ ๔</p>	<p>- ขอให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการ เรื่องการจัดสรรงบประมาณ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในไตรมาสที่ ๔ ทั้ง ๓ โครงการ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท ๐๓๑๑.๓/๑๔๕๐๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๕.๖ สน.มน. : เรื่องชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน</p>	<p>๑. การคัดเลือกราษฎรเพื่อจัดตั้งเป็น ชรบ. ขอให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่ มท ๐๓๐๘.๓/ว ๓๒๓๒๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกฝึกอบรมเป็น ชรบ. ต้องเป็นผู้มีความ</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>ประพัตติ ไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือประวัติเสื่อมเสียหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและต้องตรวจสอบประวัติด้านอื่น ๆ โดยที่ครบ. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าพนักงานอื่นได้ร้องขอ</p> <p>๒. การฝึกอบรม อบรม. ตามระเบียบฯ กำหนดให้กรมการปกครองจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร อบรม. จังหวัดหรืออำเภอจะจัดให้มีการฝึกอบรม อบรม. ในพื้นที่ของตนเองได้ในกรณีจำเป็น รายละเอียดตามหนังสือ ที่ มท ๐๓๐๘.๓/ว ๑๕๖๗๒ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓</p> <p>๓. เมื่อมีการฝึกอบรมและจัดตั้งแล้วต้องรายงานลงในระบบ ต้องมีการจัดทำทะเบียนประวัติ อบรม. ให้เป็นปัจจุบัน เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินการโดยเร็วโดยระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็นสำคัญ รายละเอียดตามหนังสือที่ มท ๐๓๐๘.๓/ว ๖๗๙๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>๔. ให้นายอำเภอหรือมอบหมายปลัดอำเภอออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ อบรม. อย่างสม่ำเสมอ และให้เข้มงวดกวดขัน กำชับ อบรม. ที่ได้รับการแจกจ่ายอาวุธปืนต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้และการบำรุงรักษาเสมอ รายละเอียดตามหนังสือที่ มท ๐๓๐๘.๓/ว ๔๒๔๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p> <p>๕. การใช้อาวุธปืนของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่รักษา ความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน อบรม. ผู้ใช้อาวุธปืนต้องได้รับคำสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๘.๓/ว ๗๑๙๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑</p> <p>๖. นายอำเภอต้องให้ความสำคัญกับการรายงาน สถานภาพอาวุธปืนลูกซองและเครื่องกระสุนปืน ที่ได้รับการแจกจ่ายจากกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง โดยให้รายงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปี ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th ชื่อระบบฐานข้อมูลอำเภอเพื่อการบริหารงานปกครอง รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๘.๓/ว ๑๓๘๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>นายอำเภอ</p> <p>นายอำเภอ</p> <p>นายอำเภอ</p> <p>นายอำเภอ</p>
<p>๕.๗ สน.ปท. : โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”</p>	<p>- เนื่องจากงบประมาณการฝึกอบรมมีอย่างจำกัดทำให้ นายอำเภอที่สมัครเข้าร่วมโครงการไม่สามารถเข้ารับการ ฝึกอบรมได้ครบทุกอำเภอจึงต้องคัดเลือกมาเพียงจังหวัดละ ๑ อำเภอ ขอให้นายอำเภอที่สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเข้า รับการฝึกอบรมผ่านระบบ Zoom ได้ทุกรุ่นตามวันเวลาที่เปิด การฝึกอบรม</p>	<p>นายอำเภอที่สมัครเข้าร่วมโครงการ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๕.๘ สน.ปท. : โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งความดี ร่วมฉลอง ๑๓๐ ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย	- เนื่องในโอกาส ๑๓๐ ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ขอให้นายอำเภอประชุมเชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน “จัดกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร่วมเฉลิมฉลอง ๑๓๐ ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย” โดยการนำข้อมูลจาก ThaiQM หรือ TPMAP หรือโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โครงการด้านสิ่งแวดล้อม มาทำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนหมู่บ้านละ ๑ โครงการ ซึ่งโครงการนี้ไม่มีงบประมาณเป็นโครงการจิตอาสาโดยแท้ เป็นโอกาสที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับ กม.	นายอำเภอ
๕.๙ ศปท.ปค. : การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม “ต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	- การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม “ต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้อำเภอดำเนินการยกระดับผลคะแนนตามตัวชี้วัดการประเมินทั้ง ๙ ตัวชี้วัด โดยให้ยึดตามคู่มือที่ศูนย์ฯ ได้ส่งให้อำเภอแล้ว โดยยกระดับจากอำเภอส่งเสริมคุณธรรม อำเภอคุณธรรม ขึ้นเป็นอำเภอคุณธรรม “ต้นแบบ” สามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	อำเภอ
๕.๑๐ วช. : การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๓ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมการปกครองต่อสำนักงาน ก.พ.ร.	- ก.พ.ร. มีกำหนดตรวจประเมิน กรมการปกครอง ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ขอให้สำนัก/กอง เตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนข้อมูลการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐดังกล่าว	สำนัก/กอง
๕.๑๑ วช. : การเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	- ขอให้สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบสนับสนุนการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๓ คณะ และขอให้อำเภอดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปคในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของประเทศไทย และประสานการปฏิบัติกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดในกรณีที่มีการจัดการประชุมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	สำนัก/กอง/ อำเภอ
๕.๑๒ สน.สภ. : สถานบริการ	๑. ขอให้นายอำเภอศึกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๖) ข้อ ๖ (๒) ๒. ขอให้นายอำเภอเตรียมมาตรการรองรับการเปิดสถานบริการ ในเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ อุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟ เป็นต้น โดยวันที่ ๑๓ - ๑๗ กรกฎาคม และวันที่ ๒๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นวันหยุดต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม เป็นวันหยุดสำคัญทางศาสนา (วันพระใหญ่ ๕ วัน)	นายอำเภอ นายอำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>หรือนำอาวุธปืนไปขายให้กับบุคคลอื่นก็จะขัดกับมาตรา ๕๘ มีความผิดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ถ้านายอำเภอพบกรณีเช่นนี้ต้องทำการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น แต่ถ้า แบบ ป.๓ ฉบับนั้นสิ้นอายุให้เพิกถอนคำสั่งอนุญาตนั้น โดยอาศัย พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (รายละเอียดตามคู่มือปฏิบัติงานอาวุธปืน เล่มที่ ๑) ส่วนการออกใบอนุญาตให้ซื้อเครื่องกระสุนปืนมากเกินไปกว่าจำนวนที่คำสั่งกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ ถ้าเป็นการซื้อภายในราชอาณาจักร ต้องออก แบบ ป.๓ และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ การอนุญาตไม่สามารถอนุญาตเครื่องกระสุนปืนสั้นได้ ต้องขออนุมัติถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรี และการออกใบอนุญาตให้ซื้อเครื่องกระสุนปืนให้ออกได้เฉพาะบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนสนามยิงปืนต้องเป็นสนามยิงปืนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย (ผอ.สรร.๑ โทรศัพท ๐๘ ๙๗๖๖ ๗๒๒๒) และให้นายอำเภอตรวจสอบเครื่องกระสุนปืนของสนามยิงปืนด้วย</p> <p>๓. ขอความอนุเคราะห์ ผตปค./ปลัดจังหวัด กำกับดูแลการพิจารณาออกใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืน ในอำนาจของนายอำเภอ</p>	<p>ผตปค./ปลัดจังหวัด</p>
<p>๕.๑๖ วช. : ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>๑. ขอให้สำนัก/กอง เบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับไตรมาสที่ ๔ ที่สำนัก/กอง ได้จัดขึ้นอย่างเคร่งครัด เมื่อคาดการณ์แล้วว่ามิงบประมาณคงเหลือขอให้ส่งคืนเป็นงบประมาณเหลือจ่ายของ กรมการปกครองทันที</p> <p>๒. ขอให้สำนัก/กอง ติดตาม/เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่จังหวัด/อำเภอ ได้รับจัดสรรจากส่วนกลางในการดำเนินการตามภารกิจ เมื่อตรวจสอบหรือคาดการณ์แล้วว่ามีงบประมาณคงเหลือ ขอให้ส่งคืนงบประมาณผ่านระบบติดตามโครงการของกรมการปกครอง (e-fms) ทันที เพื่อกรมการปกครองจะโอนงบประมาณดังกล่าวกลับมาตั้งจ่ายส่วนกลางผ่านระบบดังกล่าว</p> <p>๓. ขอให้สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ กันไว้เบิกเหลือมปีให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ (กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อมิให้เกิดงบประมาณตกพับ ซึ่งทำให้ต้องพิจารณางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง มาปรับแผนการใช้จ่ายเพื่อชดเชยงบประมาณที่ตกพับไป</p>	<p>สำนัก/กอง</p> <p>สำนัก/กอง</p> <p>สำนัก/กอง/จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๕.๑๗ วช. : การชี้แจงงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยชั้นกรรมาธิการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>- ขอเรียนเชิญ อปค. ร.อปค. และ ผอ.สำนัก/กอง ร่วมชี้แจง ดังนี้</p> <p>๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบฯ ๖๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง CB ๔๐๖</p>	<p>อปค.</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๒. อนุฯ แผนงานบูรณาการ ๑ : เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วันที่ ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป ณ ห้อง N ๔๐๑</p> <p>๓. อนุฯ แผนงานบูรณาการ ๒ : การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในภาคใต้ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ลำดับที่ ๒/๒๕ ณ ห้อง N ๔๐๕</p> <p>๔. อนุฯ แผนงานบูรณาการ ๒ : การป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๙.๐๐ น. ลำดับที่ ๒/๒๗ ณ ห้อง N ๔๐๕</p> <p>๕. อนุฯ ครุภัณฑ์และ ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียน วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๒๑.๐๐ น. ลำดับที่ ๑๓/๑๕ ณ ห้อง N ๔๐๙</p> <p>๖. อนุฯ การฝึกอบรม สัมมนา วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ลำดับที่ ๗/๑๒ ณ ห้อง CB ๔๐๑</p> <p>๗. คณะกรรมการวิสามัญ วุฒิสภา วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลายังไม่กำหนด ณ ห้อง CB ๔๑๑</p>	<p>ร.อปค.บห./ ผอ.วช.</p> <p>ร.อปค.คม./ ผอ.สน.มน./ ผอ.สน.อส.</p> <p>ร.อปค.คม./ ผอ.สน.อส.</p> <p>อปค./ ร.อปค.บห.</p> <p>ร.อปค.บห.</p> <p>อปค.</p>
<p>๕.๑๘ ศบค.ปค. : สรุปข้อราชการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในบทบาทของกรมการปกครอง</p>	<p>- มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๔๖) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไปขอให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. สร้างการรับรู้ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๔๖) มีเจตนารมณ์เพื่อผ่อนคลายมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเตรียมพร้อมสู่ระยะ Post-Pandemic ที่จะประกาศให้เป็นโรคติดต่อทั่วไป</p> <p>๒. กำกับติดตามใช้กลไกของ ศปก.จ./ศปก.อ./ฝ่ายปกครองในพื้นที่กำกับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เปิดให้บริการตามวัน เวลา และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. การรายงานข้อมูลให้ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัดรายงานข้อมูลสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการให้ ศบค.ปค. ทุกวันอังคารภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ทางกลุ่มไลน์ “รายงานสถานบริการ ศบค.ปค.”</p> <p>- รายละเอียดปรากฏตามโทรสารในราชการ ปค. ด่วนที่สุดที่ มท ๐๓๒๑/ว ๑๖๐๒๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
<p>๕.๑๙ การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)</p>	<p>- ขอให้นายอำเภอประมวลผลข้อมูลในภาพรวมของอำเภอเพื่อจำแนกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และแจกจ่ายงานให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการในการแก้ไขปัญหา เมื่อดำเนินการ</p>	<p>นายอำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	แก้ไขปัญหาแล้วขอให้บันทึกข้อมูลลงในระบบ โดยให้บันทึกข้อมูลทั้งระบบ TPMAP และระบบ ThaiQM สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ (ผอ.สน.ปท. โทรศัพท์ ๐๙ ๘๒๘๕ ๓๕๑๓) หรือตามช่องทางที่ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครองได้แจ้งไว้ในระบบ	

งานการประชุม
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขานุการกรม
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๒๘๑๐